

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

PHẠM TẤN HÒA

- Họ và tên: **PHẠM TẤN HÒA**
- Sinh năm 1973
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện quy định tại Điều 66, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tôi xin báo cáo dự kiến chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2021-2026 đến quý vị cử tri thành phố Tân An như sau:

Qua cuộc bầu cử lần này, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, cùng tập thể HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Tôi sẽ tích cực nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đi sâu sát nắm chắc tình hình thực tế để tham gia cùng HĐND tỉnh quyết định các chủ trương biện pháp lớn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Đồng thời theo dõi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cơ quan Nhà nước các cấp, đảm bảo cho những quyết định đó đi vào đời sống xã hội đạt kết quả cao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ chú trọng vào những vấn đề cụ thể sau đây.

1. Tích cực tham gia vào việc xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp tỉnh và cấp huyện. Kiến nghị các cấp chính quyền tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025

tỉnh Long An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 9,2%-10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 115-120 triệu đồng, có 60% trường đạt chuẩn quốc gia, có 10 bác sĩ trên 1 vạn dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 50% so với năm 2020 và những chỉ tiêu theo Nghị quyết XI của Đảng bộ tỉnh Long An đã đề ra.

Tôi sẽ đề xuất lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các đề án quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư và tăng cường giám sát của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch đó. Mạnh dạn đóng góp để khắc phục tình trạng quy hoạch tràn lan, quy hoạch kéo dài thời gian thực hiện làm ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống người dân.

2. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tôi kiến nghị tiếp tục có những chính sách phù hợp nhằm chăm lo tốt hơn nữa cho các đối tượng chính sách, người có công; đối tượng là hộ nghèo, bảo trợ xã hội...; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong nhiệm kỳ mới tôi sẽ tập trung theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành y tế, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, chương trình đưa bác sĩ về xã và xây dựng mạng lưới y tế ấp, khu phố.

Lĩnh vực y tế hiện nay đang là vấn đề cử tri rất quan tâm, và đây cũng là nỗi trăn trở của bản thân tôi, vì với vai trò của mình trong thời gian qua tôi đã cùng với UBND tỉnh tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân. Trước mắt, tôi tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội”. Tiếp theo tôi sẽ kiến nghị tăng cường hơn nữa công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị các bệnh viện, gắn với việc đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở y tế; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực ngành y (nhất là đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng...); tăng cường liên kết với hệ thống bệnh viện tuyến trên để phát huy tối đa hệ thống thiết bị y tế hiện đại, công nghệ cao và đội ngũ y, bác sĩ giỏi nhằm chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn.

Tôi sẽ kiến nghị tiếp tục tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; nâng chuẩn hộ nghèo lên mức phù hợp và tập trung sức hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên để khi thực hiện xong thì người dân thật sự thoát nghèo, không còn gặp khó khăn

trong cuộc sống; đồng thời kiến nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ người yếu thế trong xã hội (như người khuyết tật, người neo đơn...) phù hợp với điều kiện chung của tỉnh.

3. Trong điều kiện Thành phố đô thị hóa ngày càng nhanh, diện tích đất nông nghiệp giảm, tôi sẽ kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm đến các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hộ sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân. Đồng thời tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng địa bàn các xã, phường tiếp tục mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông và hệ thống kết cấu hạ tầng khác. Tôi sẽ theo dõi, đề xuất UBND thành phố quan tâm hỗ trợ hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư vốn làm ăn kinh tế, đảm bảo công bằng trong môi trường kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Bên cạnh đó tham gia góp ý cho thành phố thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để Thành phố Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tiến tới được công nhận đạt đô thị loại I trước năm 2030 và quyết tâm nâng cao chất lượng, giữ vững chuẩn đô thị đã đạt được trong những năm tiếp theo.

4. Tôi cũng kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể cấp cơ sở, tiếp tục phát triển mạnh phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hạn chế tai nạn giao thông, giữ vững an ninh-trật tự trên địa bàn. Có kế hoạch chủ động truy quét tội phạm hình sự, ngăn chặn tệ nạn ma túy phát sinh ở các địa bàn trọng điểm và trong thanh thiếu niên, kết hợp đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, tạo môi trường sống trong sạch, lành mạnh ở địa phương.

5. Với vai trò đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ chủ động quan hệ chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri để tiếp thu, phản ánh đầy đủ và tham gia, thúc đẩy giải quyết thỏa đáng theo qui định của pháp luật các yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại - tố cáo của nhân dân.

Bằng ý thức trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và kinh nghiệm làm việc trong UBND tỉnh, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi xin hứa sẽ làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng với sự tin tưởng của toàn thể nhân dân địa phương./.